
รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ครัง้ที ่ ๒/๒๕๖๔ 

วนัองัคารที ่๒๓  เดอืนกุมภาพันธ ์พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ณ หอ้งประชมุโรงเรยีนบา้นดอนธปู 

 
ผูม้าประชมุ 
  ๑.นายวรรณพล  มีเดช     ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  ๒.นางจุติมา   จิตรจง   กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง 
  ๓.นายวิสุทธิ์  นาคเพชรพูล  กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน 
  ๔.นายศิริชัย ทองจันทร์   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ๕.นายอภิเดช  จิตรมุ่ง   กรรมการและเลขานุการ   
ผู้ไม่มาประชมุ 
  ๑.นางสุดาวรรณ   ศรีสันต์  กรรมการผู้แทนครู 
  ๒.นางสาวเพชรดารัตน์ บุญจันทร์  กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  ๓.นายชัยโรจน์  จิตรจง   กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า 
  ๔.นางกัลยา  รัตนกาจญน์   กรรมการผู้แทนองค์กรศาสนา 
ผูเ้ขา้รว่มประชุม  
  ๑.นางสาวดลพร  ทองเหลือ 
  ๒.นางสาวจริญญา  ปิ่นพงค์  
  ๒.นางสาวศิรินทรา   ทองศรี 
 
 
เริ่มประชมุเวลา  
   เวลา ๑๓.๓๐ น. 
 
ระเบยีบวาระที ่ 1  เรื่องที่ประธานจะแจ้งให้ทีป่ระชมุทราบ 

- จากการประชุมครั้งที่แล้วเรื่องโต๊ะอาหารกลางวันทางคณะกรรมการได้จัดหาให้ 
      เรียบร้อยแล้ว 
 

 ที่ประชุม   รบัทราบ 
 
ระเบยีบวาระที ่ 2  เรื่องรบัรองการประชมุครัง้ทีแ่ลว้ 
 
          ครั้งที ่ ๑/๒๕๖๔  วันศุกร์ที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ 
     รบัรอง 
 
ระเบยีบวาระที ่ 3  เรื่องที่เสนอให้ทีป่ระชมุทราบ 
 
      ๓.๑ ผอ. แจ้งให้คณะกรรมการทราบว่า เนื่องจากมีหนังสือเลขที่ ศธ ๐๔๑๖๓/๕๖๓  
            เรื่องการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู จากเขตพ้ืนที่ 
            แจ้งเข้ามาว่ามีผู้ต้องการย้ายเข้าโรงเรียนบ้านดอนธูปมีทั้งหมด 7 ท่านดังนี้ 



    1.นางเบ็ญจวรรณ  รอบคอบ   ต าแหน่ง คศ.1   
        เอก คณิตศาสตร์     มาจากโรงเรียนพิทยาลงกรณ์พิทยาคม 
 

    ๒.นายภูริภัทร พิริยสถิต    ต าแหน่ง คศ.๑ 
        เอก ภาษาอังกฤษ  มาจากโรงเรียนประชาบุษยวิทย์  
 

    ๓.นางอิชยา  รามแก้ว  ต าแหน่ง คศ.๑ 
       เอก การพัฒนาชุมชน  มาจากโรงเรียนบ้านคลองกรูด 
 

    ๔.นายคล้อย  สังฆะมาศ  ต าแหน่ง คศ.๑ 
       เอก ปรัชญา         ป.โท การบริหารการศึกษา 
       มาจากโรงเรียนชุมชนบ้านนาชะอัง  
 

    ๕.นางสาววรรณา  บรรณรน  ต าแหน่ง คศ.๑ 
       เอก การศึกษาปฐมวัย  มาจากโรงเรียนบ้านศิลางาม 
 

    ๖.นางสาวจิราพร  เพชรคูหา ต าแหน่ง คศ.๑ 
       เอก เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ป.โท บริหารการศึกษา 
       มาจากโรงเรียนวัดราษฎร์เจริญ 
 

    ๗.นายจิรกิตต์  การประกอบ ต าแหน่ง คศ.๒ 
       เอก วิทยาศาสตร์การกีฬา มาจากโรงเรียนบ้านบ่อผุด 
 
   ๓.๒ คุณครูจริญญาแจ้งเรื่อง ทุน กสศ. ต้องมีการคัดกรองนักเรียนเป็นนักเรียนกลุ่มใหม่ 
         ทีผ่่านเกณฑ์การรับทุน  
 
 ที่ประชุม   รับทราบ 
 
 
ระเบยีบวาระที ่ 4  เรื่องที่เสนอพจิารณา 
   
   4.1 พิจารณารับย้ายข้าราชการครู 
   4.1 1.นางเบ็ญจวรรณ  รอบคอบ   เห็นควรรับย้าย เนื่องจากเอกคณิตศาสตร์เป็น 
            วิชาเอกที ่โรงเรียนต้องการ 
   4.1.2.นายภูริภัทร พิริยสถิต  เห็นควรไม่รับย้าย เนื่องจากวิชาเอกไม่ตรงกับ 
            ความต้องการ 
   4.1.3.นางอิชยา  รามแก้ว    เห็นควรไม่รับย้าย เนื่องจากวิชาเอกไม่ตรงกับ 
            ความต้องการ 
   4.1.4.นายคล้อย  สังฆะมาศ  เห็นควรไม่รับย้าย เนื่องจากวิชาเอกไม่ตรงกับ 



            ความต้องการ 
   4.1.5.นางสาววรรณา  บรรณรน   เห็นควรรับย้าย เนื่องจากเอกปฐมวัยเป็นวิชาเอกที่ 
            โรงเรียนต้องการ 
   4.1.6.นางสาวจิราพร  เพชรคูหา   เห็นควรรับย้าย เนื่องจากวิชาเอกเทคโนโลยีทาง 
            การศึกษาตรงกับแนวทางในการพัฒนาโรงเรียน 
   4.1.7.นายจิรกิตต์  การประกอบ   เห็นควรรับย้าย เนื่องจากวิชาเอกวิทยาศาสตร์การ 
           กีฬาตรงกับวิชาเอกพลศึกษาที่โรงเรียนต้องการ 
 
  4.2  มีการคัดกรองนักเรียนกลุ่มใหม่ที่ผ่านเกณฑ์การรับทุน กสศ. แล้ว จ านวนทั้งหมด  
         ๖๐ คน   
   
 มตทิีป่ระชมุ  เห็นชอบให้โรงเรียนด าเนินการตามที่เสนอ 
 
 
ระเบยีบวาระที ่ 5  เรื่องอืน่ ๆ (ถ้าม)ี 
   

- ไม่มี 
 
เลิกประชุมเวลา 
  ๑๕.๑๐ น 
 
 

                                                                             
    (นายอภิเดช  จิตรมุ่ง)            (นายวรรณพล  มีเดช)  
   ผู้จดรายงานการประชุม         ผู้ตรวจรายงานการประชุม  


